

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๖๔๒



ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่ จังหวัดมุกดาหารมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๗๕๐ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาน้ำนอกระบบ แจ้งให้อำเภอดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาน้ำนอกระบบและรายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบและรายงานของกรมการปกครอง หัวข้อ “การรายงานผลการใกล้เคียงประจำวัน” ภายใน เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ของทุกวันทำการ นั้น

กรมการปกครองแจ้งว่า เนื่องจากกรมการปกครองได้ดำเนินการพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลระหว่างอำเภอหรือเขตซึ่งเป็นภูมิลำเนาที่สามารถติดต่อได้และสะดวกต่อการเข้าสู่กระบวนการใกล้เคียงและประណอมข้อพิพาทของคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการใกล้เคียงและประណอมข้อพิพาทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งต่อข้อมูล จึงขอให้ทุกอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้อำเภอดำเนินการใกล้เคียงและประណอมข้อพิพาทของลูกหนี้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ก่อนเป็นลำดับแรก และในการดำเนินการส่งต่อข้อมูลลูกหนี้ให้พิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่กรมการปกครองแจ้งให้ทราบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้อำเภอหรือเขตซึ่งเป็นสถานที่ปลายทางมีรายละเอียดข้อมูลลูกหนี้และเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วนและสามารถนำไปดำเนินการต่อได้ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการส่งต่อข้อมูลลูกหนี้ระหว่างอำเภอหรือเขต รายละเอียดชุดข้อมูลการลงทะเบียนของลูกหนี้ทั้งหมดจะไปปรากฏยังอำเภอหรือเขตที่ได้รับโอนข้อมูลดังกล่าว จึงส่งผลให้ยอดการลงทะเบียน รวมถึงผลการดำเนินการที่มีการปรับปรุงสถานะในทุกพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
๒. ให้อำเภอพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำนอกระบบ เพื่อกำหนดรหัสผู้ใช้งานระบบให้ปัจจุบัน โดยขอให้รายงานข้อมูลผู้รับผิดชอบงานอำเภอแห่งละ ๒ ราย เท่านั้น ทั้งนี้ ให้รายงานผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ หากอำเภอใดไม่รายงานผู้ปฏิบัติงานในวันดังกล่าวจะถือว่าอำเภอมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานตามรหัสผู้ใช้งานเดิม



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยความสะดวก
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว ๒๕๕๑

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด



ตามที่ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๒/ว ๒๑๓๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหานี้อกระบบ แจ้งให้จังหวัดและอำเภอ ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหานี้อกระบบและรายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบรายงานของกรมการปกครอง หัวข้อ “การรายงานผลการใกล้เคียงประจำวัน” ภายในเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ของทุกวันทำการ นั้น

เนื่องจากกรมการปกครองได้ดำเนินการพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลระหว่างอำเภอหรือเขต ซึ่งเป็นภูมิลำเนาที่สามารถติดต่อได้และสะดวกต่อการเข้าสู่กระบวนการใกล้เคียงและประណอมข้อพิพาท ของคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการใกล้เคียงและประណอมข้อพิพาทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งต่อข้อมูล จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้อำเภอพิจารณาดำเนินการใกล้เคียงและประណอมข้อพิพาทของลูกหนี้และเจ้าหนี้ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ก่อนเป็นลำดับแรก และในการดำเนินการส่งต่อข้อมูลลูกหนี้ให้พิจารณาดำเนินการ ตามแนวทางที่กรมการปกครองแจ้งให้ทราบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้อำเภอหรือเขตซึ่งเป็นสถานที่ปลายทาง มีรายละเอียดข้อมูลลูกหนี้และเจ้าหนี้อย่างครบถ้วนและสามารถนำไปดำเนินการต่อได้ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการส่งต่อข้อมูล ลูกหนี้ระหว่างอำเภอหรือเขต รายละเอียดชุดข้อมูลการลงทะเบียนของลูกหนี้ทั้งหมดจะไปปรากฏยังอำเภอหรือเขต ที่ได้รับโอนข้อมูลดังกล่าวจึงส่งผลให้ยอดการลงทะเบียน รวมถึงผลการดำเนินการที่มีการปรับปรุงสถานะ ในทุกพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

๒. ให้จังหวัดและอำเภอพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินการ แก้ไขปัญหานี้อกระบบ เพื่อกำหนดรหัสผู้ใช้งานระบบให้เป็นปัจจุบัน โดยขอให้รายงานข้อมูล ผู้รับผิดชอบงานทั้งระดับจังหวัดและอำเภอแห่งละ ๒ ราย เท่านั้น ทั้งนี้ ให้รายงานผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ หากจังหวัดและอำเภอใดไม่รายงานผู้ปฏิบัติงานในวันดังกล่าว จะถือว่าจังหวัดและอำเภอมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานตามรหัสผู้ใช้งานเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักการสอบสวนและนิติการ
ส่วนอำนวยความสะดวก
โทร./โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๕๖๖๐

